

19 มกราคม 63 งานปีใหม่มูลนิธิดวงแก้วฯ

ปีใหม่หมุนเวียนมาอีกครั้ง วันนี้พวกเราจึงมาทำบุญในวาระปีใหม่อีกครั้ง ปีนี้เราทำบุญครบวาระ 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่นด้วยเลขครึ่ง โดยทำบุญเลี้ยงพระฟังธรรมและสวดอิติปิโสเต็ม 15 จบถวายองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ต่อด้วยมอบของขวัญปีใหม่และทำบุญให้คนชราที่สถานสงเคราะห์คนชราปากน้ำ ตามด้วยปล่อยปลา 200 กิโล (ไม่ได้ไปปล่อยยกันปีนี้เพราะเป็นช่วงแรม ถ้าปล่อยเราต้องมัดเขาไว้หลายวันก่อนจะปล่อยได้ สงสารเขาครับ) ตอนแรกตั้งใจจะปล่อยที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิแต่พอไปจริง มีทั้งคนมาหาปลาตกเบ็ด ยกอวนแหฯ เราไม่ทราบมาก่อนจริงๆ เพราะตอนมาวันธรรมดาไม่มีเช่นนี้ แต่พอมาวันอาทิตย์เต็มไปหมดเลยครับ เราเลยเปลี่ยนแผนไปปล่อยที่วัดแทน นอกจากทำบุญทำทานปล่อยชีวิตสัตว์ เราก็พาคณะมาเมืองโบราณทานอาหารกลางวันและกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธเจ้า 28 พระองค์กันก่อนจะลากลับบ้านอย่างมีความสุข เริ่มต้นพ.ศ.ใหม่ 2563 กันอีกปีหนึ่ง แม้เราจะเหนื่อยและลำบากหน่อยในปีนี้ แต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆ และได้ทำบุญทำทานกับเพื่อนๆ ที่น้องที่รักนะครับ

ปล.มีคนถามว่ามีค่าใช้จ่ายในการร่วมบุญไหม? ตอบนะครับ ปกติกิจกรรมมูลนิธิ เราไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากเดินทางร่วมกันไปไกลๆ ก็อาจมีค่าอาหาร/ค่าเดินทางบ้าง แต่กิจกรรมเช่นนี้ไม่มีครับ เรามาร่วมลงขันตามศรัทธาครับ งานปีใหม่ปีนี้เราใช้ไป 64500 บาทครับ มีคนร่วมบุญมาร่วมกันประมาณไม่ถึงหมื่นครับ กราบอนุ โมทนาผู้ร่วมบุญทุกๆ ท่านครับ



ปลดปล่อยชีวิตคู่อิสระภาพอีกครั้ง ปีใหม่ทุกปีเราจะมาปล่อยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าพรากชีวิตไป
ตอนแรกเราตั้งใจจะปล่อยปูเช่นเดิมเหมือนทุกๆปี แต่ปีนี้เป็นช่วงแรม ปูต้องถูกมัดไว้อย่างน้อยสองสามวัน
กว่าจะปล่อยได้ เราเลยเปลี่ยนใจมาปล่อยปลาแทนจำนวนอาจไม่มากปีนี้200กิโล เพราะคณะเราปีนี้น้อยกว่า
ทุกๆปี เพราะมีงานถวายเพลิงสรีระสังขารของพ่อแม่ครูจารย์หลวงปู่แบบที่สกลนคร เราเองก็อยากไปแต่ไม่มี
มีโอกาสจึงทำบุญสร้างกุศลถวายเป็นอาจารย์ชื่อนมระดิกพระคุณองค์ท่านแทนครับ เรานั่นกันครั้งแรกที่
คลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ซึ่งมาจุดตอนแรกเป็นวันธรรมดา น่าจะปล่อยได้ แต่วันที่เราไปมีทั้งอวนแห่เบ็ดตก
ปลาคนจับปลาฯ จนเราต้องเปลี่ยนใจย้ายไปปล่อยที่วัด โฉลงแทนครับ หลังปล่อยปลาเสร็จพระอาจารย์ฐา
และท่านธนาชัยพาสวดมนต์แผ่เมตตาให้พวกเขาประสบแต่ความสุขปลอดภัยตามอายุสังขารอย่าได้มีภัย
อันตรายอีกต่อไปเลย กราบอนุโมทนากับทุกๆ ท่านนะครับ

